
                 



 
รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก 

            ครั้งท่ี  5/2552 
                        วันท่ี  29 กรกฎาคม  2552  เวลา  10.00 น. 
                  ณ  หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก 
     ……………… 
ผูเขาประชุม 

1. นายสงกรานต ไมยวงษ ทองถิ่นจังหวัดตาก          ประธาน      
2. นายสุพจน   มานะวุฑฒ นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  
3. นายธงชัย รุงอุดมเดช นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  
4. นายโกสินทร แสงสอาด นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  
5. นางเจียมจิต นาถกร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
6. นายทวีจักร สิงเหาะ นิติกรปฏิบัติการ  
7. น.ส.เจนจิรา ปกษา นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  
8. นายอภิวิชญ ธิรินทอง นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  
9. น.ส.กาญจนา ปญโญใหญ นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  

10. นางพรทิพย ดวดรักษ เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญงาน  
11. น.ส.พัชร ี ไคลคง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน   
12. นางยุพิน วงษหม่ืน เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญงาน  
13. นางสุมล สอนสําโรง นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  
14. นางรักชนก พันมีทอง นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  
15. นายสงบ ตะคํา เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญงาน  
16. น.ส.กาญจนา วงคชมภ ู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
17. นางสริดา ตาเรือนสอน นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  
18. นางหทัยชนก เศรษฐีธัญญาหาร นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  
19. นายปราโมทย พานิช นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  
20. น.ส.อารีรัตน ฟองศักดิ ์ นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ      
21. นางพัทธนันท เจริญชุติพัฒน เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญงาน  
22. น.ส.วรนาถวดีฐ ธิเดช เจาหนาที่ วถ.  
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ผูไมเขาประชุม 
 1. นายวุฒิชัย   ศรีทอง นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการพิเศษ ไปประชุมหัวหนากลุมงานฯ 

2. นายบรรจง  ปญญางาม นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  ไปประชุมหัวหนากลุมงานฯ  
 3. นางศรีทอง   สายโรจน          นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   ไปประชุมหนากลุมงานฯ 

  4. นายสนาม   เชื้อเมืองพาน นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  ไปศาลจังหวัดพิษณุโลก 
 5. นายธีระนันท  ชัยมานันท นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญการ  ไปประชุมประสานแผน 
 6. นายสีหพงศ  แตธัญวรัตม นิติกรปฏิบัติการ   ไปอบรมขาราชการบรรจุใหม 
   7. นายจักรพันธ  ประดับกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   ไปอบรมขาราชการบรรจุใหม   

8. นางณัฐมน    พรมวงษ นักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ  ลาคลอด 
9. นางจิรพรรณ  สินเพ็ง  เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินชํานาญงาน พามารดาไปหาหมอ 
10. นายธีรนาฏ  โพธ์ิเตียน เจาหนาที่ วถ.   ลากิจ 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
กอนประชุม ขอแจงประธานมอบของขวัญจากประเทศกัมพูชา (เสียมเรียบ)  ให  
 คุณธีระนันท  ชัยมานันท  ทองถิ่นอําเภอแมสอด  เนื่องในงานทําบุญขึ้นบานใหม    

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 เรื่อง  การยายของขาราชการ 

ประธาน มีขาราชการมาบรรจุใหม  จํานวน 2 คน  คือ นายสุริยพงศ  แตธัญวรัตม  ตําแหนงนิติกร 
ปฏิบัติการ  และนายจักรพันธ  ประดับกุล  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ซึ่งเคยดํารง 
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย อยูมหาวิทยาลัยราชภฏั  ขณะนี้ศึกษาในประดับปริญญาโท   
และนายสนาม  เชื้อเมืองพาน  ชวยราชการหนาหองรองผูวาราชการจังหวัดตาก  
(นายสาโรช  แสงอรุณ)  

 เรื่อง  การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 

และการประชุม กทจ.ตาก ประชุมในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 
คุณโกสินทร   การปรับปรุงตําแหนงเพ่ือแจงใหเทศบาลปรับปรุงเรื่องตําแหนง และเรื่องโบนัสของเทศบาล  ไดรับ 
กลุมงานมาตรฐาานฯ  รายงานแลวจํานวน 2 แหง  คือ ทต.สามเงา  ซึ่งจะประชุมในวันนี้  

การประชุม ก.อบต. เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2552  เรื่องที่สําคัญจํานวน 2  เรื่อง  คือ  
1. เรื่อง  ขอความเห็นชอบใหบรรจุแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลจากบัญชีเทศบาลเมืองตาก  
ใหดําเนินการออกคําสั่งบรรจุแตงตั้งโดยใหมีผลกอนวันที่มาตรการเยียวยา  
2. เรื่อง  แตงต้ังพนักงานจากบัญชีวังน้ําเขียว  ใหพิจารณาออกคําสั่งบรรจุแตงตั้ง 
พนักงานสวนตําบลที่บรรจุจากบัญชีวังน้ําเขียวใหม  ซึ่งที่ประชุมใหเสนอ 
รายละเอียดที่ชัดเจนอีกคร้ังในคราวหนา 
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ประธาน ประเด็นปญหา คือ มีการใชบัญชีจากวังน้ําเขียวแลวมาอยูทีน่ี่  ทองถ่ินทีน่ีข่อใช และมีการ 
เลื่อนระดับและมีการยายไปแลว  ทําใหที่ประชุม ก.อบต. ยังไมกลาตัดสินใจใชมาตรการเยียวยา  
เรื่อง  การปฏิบัติหนาที ่

ประธาน การที่ ปลัด อปท. ปฏบิัติหนาทีแ่ทนนายกฯ  ในชวงการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิก อปท.  
มีการเสนอบุคคลเขาบรรจใุนกรอบอัตรากําลัง  ซึ่งกอใหเกิดปญหาการขัดแยงกับผูบริหารในภายหลัง 
จึงขอใหชะลอไวกอน  เรื่องนีส้อดคลองกับแนวทางของ กกต. ที่เนนย้ําไมใหมีการโอนยายพนักงาน 
โดยถาทองถ่ินจะขอบรรจุแตงต้ังตองรอนายกฯ  เขามาเพราะเปนเรื่องที่ไมสําคัญมากนัก 

 เรื่อง  การถวายเทียนเขาพรรษา 

ประธาน สถจ.ตาก ไดรวมกับ อบต.ตากตก จัดกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัด  คือ  การไปถวายเทียน 
เขาพรรษาที่วัดพระธาตุนอย ต.ตากตก อ.บานตาก  ถือวาเปนกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเปน 
การทําบุญรวมกันในหนวยงานของเรา 

 เรื่อง  การจัดประชุมช้ีแจงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552  
ประธาน ไดจัดมีการประชุมชี้แจงการจัดทําขอบัญญัติฯ   โรงแรมเวียงตาก ริเวอรไซด  ซึ่งโครงการดังกลาว 

ถือวาประสบความสําเร็จอยางสูง  กอนจัดพวกเราบางคนคานวา  เคยจัดอบรมแลว  เหตุใด 
จึงมีการจัดประชุมอีก แตเม่ือจัดแลว เปาหมายผูเขาประชุมประมาณ 250 คน  แตมีผูเขารวมประชุม 
ถึงจํานวน 283 คน  ซึ่งเกินเปาหมายมาก และสวนใหญ อปท. เห็นชอบใหจัด  เนื่องจากมีประเด็น 
ซักซอมที่กระทรวงแจงมาหลายประเด็น  มีความซับซอนตอความเขาใจ  จึงตองจัดอีกครั้ง  หลังจาก 
เปดการประชุมแลว  ผูเขาประชุมทุกคนยังอยูรวมประชุมกันอยางพรอมเพรียงจนจบการประชุม   
นับเปนเรื่องแปลงมากซึ่งนาจะเกิดจากมีปญหาในการจัดทําขอบัญญัติมากขึ้น  จึงขอบคุณทุกคน 
ที่ใหความรวมมือจนงานสําเร็จลงดวยด ี  

 เรื่อง  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในเขตพ้ืนทีสู่ง กับนักเรียนในเขตเทศบาล  

ประธาน เปนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนใหมาเรียนรูรวมกันระหวางเด็กสองกลุม  คือ เด็กในเมืองและ 
เด็กที่อยูบนเขาบนดอย   พ้ืนราบ คือ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว และโรงเรียนเทศบาล 
วัดบุญญาวาส   โดยมีเด็กเขารวมโครงการโรงเรียนละ 10 คน   สวนบนดอย เนนโรงเรียน ตชด.  
และที่ถายโอนให อปท. จํานวน 80 คน  รวมทั้งสิ้น 100 คน  และครูจํานวน  15 คน   
ปรากฏวาโรงเรียนเทศบาลนําเด็กที่มีผลคะแนนเรียนดีมารวมอบรมดวย  ใหมาเรียนรวมกัน 
ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัน  มีกิจกรรมในชวงเวลากลางคืน  มีการสวดมนตไหวพระ  การอบรม 
ความสามัคคี  สมานฉันท  และปลูกฝงความรักชาติ   และไดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน   
จังหวัดชลบุรี  ไปดูสวนสัตวเปดเขาเขียว   ชมพิพิธภัณฑสัตวน้ํา   อุทยานการเรียนรู  อบจ. ชลบุรี   
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร มหกรรมการศึกษาทองถิ่น   การแสดงการบินพลเรือน และชมสนามบิน
สุวรรณภูมิ  ซึ่งเด็กๆ ตื่นเตน  และประทับใจมาก โดยใหโดยใหเขียนบันทึก  เพ่ือประเมินวา 
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เด็กที่มารวมสามารถเรียนตอ ม.1  ไดหรือเปลา  สถานที่ที่ไปชมยินดีตอนรับคณะทุกแหง 
อยางดีมาก  ทางสวนสัตวเปดเขาเขียวไดเปดใหชมฟร ี และมีการแสดงของทางเด็กที่เรา 
พาไปดวย  อบจ. ชลบุรี  ไดเปดรอบพิเศษในการดูทองฟาจําลอง  พรอมกับเลี้ยงอาหารดวย    
สวนโรงแรมเอ็นสิริ  รีสอรท  ที่พักนั้น  ปรากฏวาทางโรงแรมลดราคาหองพักใหเหลือ จํานวน   
800 บาท และมีการตอนรับทั้งเจาของผูจัดการและพนักงานใหการตอนรับเปนอยางดี  การไปครั้งนี้
ทําใหทราบวา  จริงแลวเด็กๆ หลายคนนาจะมีการศึกษาตอที่ดี  แตเพราะขาดการแนะแนวทาง 
ที่ถูกตองครอบคลุม  ทําใหเด็กขาดโอกาส  เชน มีใครทราบบางวา  มีสถาบันไหนสอบเก่ียวกับ 
การบินบาง ต้ังอยูที่ใด  คนถาไมใฝรูจะไมทราบเลย  จึงจําเปนที่ตองพยายามสรางโอกาสใหเด็กๆ 
และครูที่อยูหางไกล โครงการนี้จึงเปนโครงการที่ดีมากๆ สมเด็จพระเทพฯ  ทานเสด็จมาที่จังหวัดตาก  
แลวไปเยี่ยมชาวไทยภูเขา  จะทรงตรัสเสมอถึงการขาดโอกาส  ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยภูเขา  
และให อปท.รับผิดชอบ  ซึ่งสํานักงานเราไดเดินทางแนวทางนี้แลว  และผมจะพยายามผลักดัน 
ใหโครงการเดินหนาตอไปเทาที่จะมีความสามารถทําได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

ประธาน มีใครที่จะแกไขรายงานการประชุมหรือไม   ถามีใหแจงทางเลขาฯ   

คุณสุพจน ขอแกไขตําแหนงของ  นางเจียมจิต นาถกร   น.ส.กาญจนา  วงศชมภ ู  
กลุมงานบริหารฯ  จากตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  เปนตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช ี

ปฏิบัติการ  และนายปราโมทย  พานิช   จากตําแหนงนักสงเสริมการปกครองทองถ่ินปฏิบัติการ 
เปนตําแหนงนักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการ 

มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 4/2552  เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน  

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ือง   สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผานมา 
เรื่อง  กองทุนสวัสดิการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก 

คุณพรทิพย ตอนนี้มีเงินกองทุน  จํานวน 95,075 บาท  หักเงินสะสม จํานวน  23,770 บาท  และสามารถ 
กลุมงานบริหารฯ   จะกูได  จํานวน  59,964, บาท  จํานวน 12 คน  คนละ 5,000 บาท 

ประธาน คงจะถึง 100,000 บาท  ภายในกอนสิ้นเดือนนี ้   ผมเห็นวาตอไปควรออกระเบียบเพ่ิมเติม 
ใหเวนระยะสําหรับคนทีกู่ไปแลว  ใหเวน ระยะเวลา 2 เดือนกอนถึงจะกูตอได  และเม่ือเร็วๆ นี ้
มีประชุมสัญจรสมาชิกสหกรณกรมการปกครองแจงวา  ขณะนีม้ีเงนิเหลืออยู 314 ลานบาท   
โดยเพ่ิมวงเงินกูบานเปน  3,000,000 บาท   และกูสามัญไดจํานวน  1,000,000 บาท 
ใครจําเปนก็ไปกูได   สําหรับเงินสวัสดิการ สถจ.ตาก  แนะนําใหทําบัญชีรายละเอียดแจงใหสมาชิก
ทุกคนทราบ  และตอไปจะตองมีแผนกเรงรัดติดตามหนีเ้งินกูบางแลว เพราะทราบวาหลายคนยืมแลว
ไมชําระตามเวลา  
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง เพื่อทราบ 

  เรื่อง  การดําเนินงานตามโครงการนํามวลชนเขารวมกิจกรรม “วัน 12 สิงหามหาราชินี”  

ประธาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2552  ไดมีการประชุม Video Conference  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
กําหนดใหจัดงานวัน 12 สิงหาคมมหาราชินี   โดยสวนกลางใหจัดงานเหมือนวันที่ 5 พฤษภาคม  
และผูวาราชการจังหวัดแจงใหอําเภอ แจงทองถ่ินเตรียมการแลว  ก็ขอใหทุกคนชี้แจงให อปท.
สนับสนุนอําเภอดวย  และกรมสงเสริมฯ ไดแจงแนวทางให อปท. ทราบแลว โดยใหจัดให 
สมพระเกียรติภายในพ้ืนที่ของตนเอง  มีใครสงสัยหรือมีปญหาสามารถสอบถามได 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  เรื่อง  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานและประกาศใหประชาชนทราบ 

ประธาน เร่ืองนี้เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะเปนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  โดยกรมสงเสริมฯ ไดกําหนด 
แนวทางใหทุกสวนราชการ ประกาศระยะเวลาแลวเสร็จของงานประจําป 2552 กรณีเรื่อง 
ของกระบวนงานที่แลวเสร็จภายใน 2 - 15 วัน  ใหเขาใจวาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี การตอบ
ขอหารืองานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน โดยใหเจาของคําตอบ 
ไดรับคําตอบภายใน 7 วัน และจะเปนตัวประเมินคุณภาพงาน  โดยมอบอํานาจใหเลขาฯ เปนผูตอบ 
การเบิกเงินของกรมสงเสริมฯ  ภายใน 2 วันทําการ  การปฏิบัติงานรับ-สงหนังสือของกรมสงเสริมฯ  
ภายใน 3  ชั่วโมง  การสงเรื่องรองเรียนใหมใหจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง ภายใน 3 วัน   
กระบวนงานที่ใชเวลามากกวา 15 วัน สอบสวนขอเท็จจริงกรณีรองเรียนผูตรวจราชการกรมสงเสริมฯ  
หมายความวา  กรมสงเสริมฯ แจงมาแลวเราก็ดําเนินงานกระบวนนี้  การจัดทํารายงานการตรวจ
นิเทศการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใน 30 วัน  การจดัต้ังเปลี่ยนแปลงสถานะ อปท. 
ภายใน 45 วันทําการ  สวนเรื่องการโอนเงินเขาบัญชีทองถ่ินตาง ๆ ภายใน 3 วัน  ใหทุกคนถือปฏิบัติ 
ใหทางฝายบริหารติดประกาศสํานักงานทองถ่ินอําเภอทุกอําเภอดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่อง  ผลการปฏิบัติราชการของ ทถจ. และขาราชการในรอบเดอืนกรกฎาคม  2552  

ประธาน  การไปราชการ ทถจ. และ ขรก.สถจ.  ไปราชการแลวใหลงในรายงานดวย  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  เรื่อง  การลาของขาราชการ 

ประธาน ในรอบเดือนกรกฏาคม 2552  มีผูลา จํานวน 11 คน   การขออนุญาตลาชวงครอมวันหยุด  
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เชน เปนวันหยุดนักขัตฤกษ หยุดวันสําคัญตามมติ ครม.  และเปนวันเสาร วันอาทิตย ติดตอกัน   
ตอไปผมจะไมอนุญาต  เพราะขัดตอมติ ครม. และไดแจงในที่ประชุมทราบแลว  อยาเสนออีก   
แจงใหทราบทุกคน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 เรื่อง  การออกตรวจราชการของขาราชการ  
ประธาน ผมฝากทองถ่ินอําเภอ ใหบันทึกรายงานการตรวจราชการและถายเอกสารใหผมดูดวย  

ผมจะนํามาเปนประเด็นพูดในที่ประชุม 
  เร่ือง  แผนพัฒนาจังหวัด  

ประธาน กําหนดใหสวนราชการเสนอเรื่องขอแผนงานโครงการที่หนวยงานทําขึ้นไป  เพื่อใหเปนไป 
ตามแผนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี คือ ทุกกรม ทุกกระทรวง ทุกสวนราชการจะตองทํา 
แผนปฏิบัติการ และแผนนี้จะตองนําเสนอกอนการปฏิบัติราชการกอนปงบประมาณ  
เปนเรื่องการปฏิบัติตาม GG เพราะฉะนั้น  จังหวัดมีเรื่องนี้มาซึ่งมีความเก่ียวของกับ 
เร่ืองงบประมาณ  มีทั้งหมดอยูหลายโครงการ  ไมทราบวาทุกคนจะเห็นดวยหรือเปลา  แตได 
นําเสนอไปแลว ในวิสัยทัศน  บานเมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน  
1. ประเด็นยุทธศาสตร  เร่ืองการสงเสริมการทองเท่ียวและการคาชายแดน  กําหนด 
เปาประสงค เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  สินคา OTOP และการคาชายแดน  ตัวชี้วัด  คือ  
รอยละของนักทองเทีย่วที่เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา  กลยุทธ คือ การสนับสนุนการทองเที่ยว  ผมเสนอ
โครงการ คือ  โครงการสนับสนุนการทองเที่ยวของ ทศท. ป 52 ได 1 ลานบาท  ปนี้เราดําเนินการ 
ในเร่ืองการจัดงานมง ที่บานรวมไทยพัฒนา  งานวัฒนธรรมขึ้นธาตุ 200,000 บาท และงานบานตาก  
อีก 700,000 บาท  มีการประเมินโครงการงานขึ้นธาตุ  โดยวิทยาลัยลุมน้ําปง  มีนักทองเที่ยว  
ตางจังหวัดประมาณ 25%  นอกนั้นเปนคนในทองถ่ิน  ดังนั้น  จะนํามาจัดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเพ่ิม 
เปอรเซ็นของนักทองเที่ยว  การทํางานทุกตัวจะตองมีความคุมคาดวย  จึงเปนการประเมินวา   
มีความคุมคาหรือไม   มีที่ไหนบางที่นาสนใจ   
2. ประเด็นยุทธศาสตร  เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแกไขปญหา
ความยากจน  ตัวชี้วัด คือ  รอยละของเด็กชาวไทยภูเขาที่ศึกษาตอระดับ ม.1 ในโรงเรียนสังกัด  
อปท. รอยละของ อปท. ที่มีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  รอยละของ อปท. ที่ซอมหรือสรางที่อยูอาศัย 
แกผูยากไร  คือ โครงการบานทองถ่ินไทย  มี  5  โครงการ  คือ 
1)  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ป 53 จํานวน 120 คน ป 54 จํานวน 120 คน ป 55 จํานวน  
120 คน ในวงเงิน 600,000 บาท   
2) โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. ใชงบจังหวัด ครั้งละ 100,000 บาท 
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 3)  โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน ครบ 84 พรรษา ใชงบของ อปท. ป 53 -54   
ครบ  หลังละ100,000   
4) โครงการพัฒนาโรงเรียนสังกัด อปท.เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ใชงบจังหวัด  
ปละ 100,000 บาท และป 56 เปน 200,000 บาท ยกตัวอยางโรงเรียนมอเกอร   โรงเรียนบานถ้ําเสือ   
โรงเรียนจาตุรจินดา ไปดูแลว ในแตะละป จะของบ ปละ 100,000 บาท  
5) โครงการพัฒนาที่ดินในที่สาธารณะของ อปท. เพ่ือสรางรายไดใหแกผูดอยโอกาส  อ.บานตาก  
ไดดําเนินการแลว   อ.เมืองตาก ดําเนินการที่ ทต.ไมงาม  รวมกับผูวาราชการจังหวัดคนเดิม   
ดานหลังโรงเรียนพูลหลวงวิทยา วัดโคกพล ู  เปนคือเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
การแกไขปญหาความยากจน  
5)ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ  ตั้งเปาไววาเปนเรื่อง 
ของการปลูกปาและหญาแฝก  มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการประกวด โรงเรียนใน อปท. เร่ืองการ
คัดแยกขยะมูลฝอย หญาแฝกถาคลุมทั้งหมดคือวายังไมคอยทํากัน แตคราวนี้ผมก็จะไปรวมกับ 
ทองถ่ินแตละทองถ่ิน  โครงการปลูกตนไม เราเคยรวมกับไมงาม  โดยให สถจ. ไปรวมกับทองถ่ิน 
เจาะเปนราย ๆ อปท.  ฝากใหทุกคนดูดวยวาที่ไหนพรอมแลวแจงมาดวย  
3. ประเด็นยุทธศาสตร เรื่อง  การบริหารจัดการท่ีดี   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร คือ พัฒนา 
ระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ   ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
กลยุทธ  คือ พัฒนาระบบการใหบริการ  สิ่งอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการมีสวนรวม 
ประชาชนในการบริหารจัดการของภาครัฐ  มี  24  โครงการ  คือ 
1) โครงการอบรมความรูการบริหารงานบุคคลใหแกบุคลากร อปท. ตั้งเปาไว 800 คน ใน 4 ป  
งบประมาณ อปท.ลงทะเบียน  
2) โครงการอบรมความรูดานกฎหมายทองถิ่นเบื้องตนใหแกสมาชิกสภา อปท. ดังนั้นต้ังแตสิงหาคม 
ตองเริ่มอบรม  ตั้งเปาไว 1,600 คน 
3) โครงการพัฒนาประสิทธ์ิภาพการบริหารจัดการทองถ่ินใหแกผูบริหารของ อปท. /พนักงาน อปท.  
ตั้งเปาไว 4  ป 600 คน  งบประมาณ 8,000,000 บาท  ใชงบประมาณของ อปท. 
4)  โครงการอบรมความรูงานธุรการแกพนักงาน อปท.   ซึ่งมีความจําเปนมาก  
5)  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประกวด อปท.ที่บริหารจัดการทีด่ี   
6)  โครงการประกวดการปรับปรุงภูมิทัศนทั้งภายนอกและภายในของ อปท. เปนการกระตุน 
ในการใหบริการแกประชาชน  
7)  โครงการสัมมนาครูผูดูแลเด็กเล็ก ศูนยเด็กเล็กของ อปท. เพราะวาครูพ่ีเลี้ยงจะไมทราบวา 
มีปญหา อุปสรรคอยางไร   
8) โครงการประชุมชี้แจงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ อปท.  
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9)  โครงการอบรมการปองกันการทุจรติประพฤติชอบในวงราชการแกผูบริหาร พนักงาน และ 
สมาชิก ของ อปท.  ไดดําเนินการแลว  และปนี้จะดําเนินการตอไป 
10)  โครงการกอสรางบานพักและอาคารอเนกประสงคครูโรงเรียนสังกัด อปท.  ซึ่งเปน 
ความตองการของครู   ฝากคุณสริดา และคุณอภิวิชญ  ที่ อบต.โมโกร  ชวยดูดวย 

ทองถิ่น  มีปญหามาก  สวนใหญไมคอยใหความสําคัญ เรื่องนมไดรับแลว แตงบประมาณ 
อ.อุมผาง นําไปใชสวนอื่น  เร่ืองบานพักจะพังแลว  ซึ่งขาดขวัญและกําลังใจ 

ประธาน 11)  โครงการอบรมการประชาสัมพันธใหแกบุคลากร อปท. เพราะวาการประชาสัมพันธ 
ยังไมคอยดี     
12)  โครงการอบรมการทํางานเปนทีมใหแก อปท. คัดเลือก อปท. ละ 5 คน เพราะวาที่ จ.สิงหบุร ี
ไดดําเนินการแลว  

  13)  โครงการตรวจนิเทศงานการเงิน และบัญช ีของ อปท. 
14)  โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนสังกัด อปท. ครูเสนอวา  การจัดกีฬาของโรงเรียนจะตองขอ สพท. 
ซึ่งไมไดรับอนุมัติจึงตองเขารวมในสวนของ สพท.  และกิจกรรมตาง ๆ ของ สพท. ไมคอยให 
เขารวมเทาใดนัก 
15) โครงการแขงขันกีฬาศูนยเด็กเล็กของ อปท. ใครเคยไปดูศูนยเด็กเล็กบาง 
16)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลลีก อปท. จะมีการประชุมในเร็วๆ นี้  
17)  โครงการสัมมนาทีมสหชีพ เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

คุณสุพจน สงวิทยากรไปรวม 5 คน  
กลุมงานบริหารฯ 

ประธาน 18) โครงการตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด 
  19) โครงการประกวดการสอนใชภาษาไทยดีเดนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อปท. 

20) โครงการสัมมนาการถายโอนภารกิจของสวนราชการใหแก  อปท.  
21) โครงการประชุมชี้แจงการบริหารงานของ อปท. 
22) โครงการทอดกฐินวัดที่ตกกฐิน สถจ. ตากรวมกับ อปท. ปนี้ที่วัดยางโองน้ํา เปนหมูบานใหญ 
23) โครงการทอดผาปาเนื่องในเทศกาลเขาพรรษาของ สถจ.ตาก รวมกับ อปท.  
24) โครงการสัมมนาขาราชการสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  เรื่อง   โบนัสขาราชการ 

คุณหทัยชนก กรมสงเสริมฯ  ไดแจงมาวา  แบงเปน 3  สวน สวนที่ 1  รอยละ 80 ไมเกิน  
กลุมงานบริหารฯ ใหขาราชการ ลูกจางทุกคน คนละ 2,780 บาท เวนผูบริหารจะไดรับเงินพิเศษ   
 
 



                       -9- 
 

สวนที่ 2 รอยละ 15 จะจัดสรรใหตามคะแนน คือ 5 คะแนน ไดเพ่ิม 677 บาท  4 คะแนน 507 บาท 
สวนที่ 3  คะแนน ไดเพ่ิม 338 บาท เปนการจัดสรรใหกับลูกจางที่ปฏิบัติงานโดดเดน  จะจัดสรรใหคน
ละ 1,000 บาท   แตตองรอใหจังหวัดสงรายชื่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 เรื่อง  การสอบ O-net ป 2553 

ประธาน จากการไปประชุมเมื่อตนเดือน  ผอ.สทศ. แจงใหทราบวาสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดตาก ผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ดี  เนื่องจากไมมีปญหาอุปสรรค O- net เปนการสอบ
เทียบมาตรฐานความรู  เพ่ือใชในเรื่องของมาตรฐานโรงเรียน  สําหรับปนี้เราจะสอบอีก ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2552  โรงเรียนสังกัด อปท. จะตองสงขอมูลนักเรียนผานเว็บไซด และโรงเรียนตองแกไข  
เพ่ิม ลด ขอมูลนักเรียน  สถานที่สอบ  หองสอบใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552  
สนามสอบกรอกขอมูลหองเรียนเพ่ือใชเปนหองสอบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนแจง  
เพ่ิม ลด รายชื่อนักเรียน ผานเว็บไซด  สพฐ. ภายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2552 รับสมัครสอบ  
O-net นักเรียนเทียบเทา ม.6 วันที่ 1 ธันวาคม 2552  สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ วันที่ 1 ธันวาคม – 
1 กุมภาพันธ  2553  โรงเรียนแจงเพ่ิม ลด รายชื่อนักเรียน ป.6  ม.3 ผานเว็บไซด เปนกรณีพิเศษ  
มีเลขที่นั่งสอบ  แตไมมีชื่อในใบรายชื่อ  วันที่ 1 ธันวาคม – 20 กุมภาพันธ 2553 โรงเรียนแจงเพ่ิม ลด 
รายชื่อนักเรียน ป.6 ผานเว็บไซด  เปนกรณีพิเศษ วันที่ 25 มีนาคม 2553 ประกาศผลสอบ O-net  
ป.6 ม.3 เปนรายบุคคล  รายโรงเรียน  วันที่ 10 เมษายน 2553  ประกาศผลสอบ O-net ป.6 เปน 
รายบุคคล  รายโรงเรียน  วันที่ 30 เมษายน 2553  สงรายงานวิเคราะหคะแนนการสอบ O-net   
ความแตกตางจากปที่แลว คือ  เรื่อง สนามสอบ  คือ ใหยุบรวมหองสอบโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน
นอย ไปรวมกัน  เชน  ศึกษาสงเคราะห 2  รวมกับโรงเรียนวัดถํ้าเสือ  ฝากใหทุกคนชวยดู  ทั้งเร่ือง 
การรับสง  และสถานที่สอบ  ตารางสอบ O-net  ป.6  วันที่ 2-3  กุมภาพันธ 2553  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร  สอบ 1.50  ชั่วโมง  ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษา พละศึกษา สอบ 1 ชั่วโมง  เร่ืองการสอบ
ความถนัดทั่วไป และการสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ  เพ่ือเปนคะแนนสอบเขา
มหาวิทยาลัย  มีการสอบ 3 ครั้ง และครั้งสุดทายสอบวันที่ 8 ตุลาคม 2552 สมัครผานทางเว็บไซด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสถานศึกษาของ อปท.  

ประธาน กําหนดใหสถานศึกษาของ อปท. บริหารงบประมาณเอง  เชน คาเรียนฟรี 15 ป  คานม  วัสดุ  
อาหารกลางวัน  ใหศูนยเด็กฯ  ใหหมด  โดยใชบัญชีของสถานศึกษา  ศูนยเด็กเล็กฯ  จะตองมี 
ใบเสร็จ  และเมื่อเงินมาแลวใหผลักใหกับสถานศึกษาเองเลย นี้คือระเบียบใหมวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการศึกษาในสถานการศึกษา 
ในสังกัด อปท.ป 2551  
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่อง  การติดตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของ สถ. ป 52 

ประธาน ตัวชี้วัดของป 52  รอยละของ อปท. ที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการไมนอยกวารอยละ รอยละ 60 
ของ อปท. ผานเกณฑ แสดงวา อปท. จ.ตาก 69 แหง  ตองผานเกณฑ 36 -37 แหง  รอยละ 
อปท. ที่ผานการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ไมนอยกวารอยละ  จํานวนอปท. หมายถึง 
ทั้งหมดเลย การประเมินตามหลักเกณฑการบริหารงานดวยคะแนนรวมไมนอยรอยละ 70   
สูตรจํานวน อปท. ที่ผานการประเมินคูณรอย หารจํานวน อปท. ทั้งหมด  รอยละ66 ได 5 แตม   
รอยละของเทศบาลตําบลที่มีการสงเสริมใหมีการจัดทําแผนชุมชน   ชุมชม  หมายถึง  ชุมชนที่จัดต้ัง 
หรือ หมูบาน  เทศบาล เปาหมาย หมายถึง เทศบาลตําบล และ เทศบาลที่ยกฐานะจาก อบต. และ
เทศบาลตําบล ที่ยกฐานะเปนเทศบาลเมือง สงเสริมใหมีการจัดทํา เทศบาลละ 1 แหง   รายงาน 
มาหรือยัง  มีการติดตามหรือไม  ฝากใหติดตาม  คะแนนถาได 60  เทศบาลที่ไดทั้งหมด  ถาได  
10 แหง  จะได  5  คะแนน  ฝากใหทองถิ่นอําเภอชวยติดตามดวย   ชุมชนละ 1 แหง รอยละของ 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครที่มีการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน  เทศบาลเมือง 
ทบทวนหรือเปลา  ใครเปนผูดําเนินการ  คุณพัชรหีรือเปลา 

คุณพัชรี เทศบาลเมืองตากไดรายงานขอมูลแผนพัฒนาชุมชนใหจังหวัดแลว 
กลุมงานสงเสริมฯ 

ประธาน รอยละของการเพ่ิมขึ้นจากการจัดเก็บรายได ที่ อบต. จัดเก็บเอง เพ่ิมขึ้นหรือเปลา  

คุณพัชรี เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.32  
กลุมงานสงเสริมฯ 

ประธาน รอยละของ อปท. ที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีประสิทธิภาพ  มาตรฐานที่ดี   
  ฝากใหทองถิ่นอําเภอชวยดูดวย  มีปญหาอะไร  ใหรายงานใหผมทราบ  จํานวน อบต.  

ที่มีการวางระบบ  ขอ 5  เสร็จเรียบรอยแลว  ป 51  จํานวน 2,548 แหง  ประเมินป 51  
จํานวน 2,548  แหง   ป 52  มีเปาหมาย  จํานวน 42 แหง  ตองรอยละ 80  ถึงจะได 5 แตม  
ขอ 6 ของ  คุณธงชัย  จํานวนกี่แหง 

ทองถิ่นอําเภอ จะดําเนินการสิ้นป  ตามระเบียบ แตกรมฯ ใหเรงประเมิน  เทาที่ผานมาของอําเภอเมืองตาก 
เมืองตาก ดําเนินการทุกแหง  

ประธาน เร่ืองการวางระบบ  เหตุใดตองรอวันที่  30 กันยายน  ควรวางต้ังแตตนป คือ  เปนกติกา  
ใหวางระบบ และติดตาม  ประเมินผลขอ 6 ประเมินรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน 

ทองถิ่นอําเภอ ภาพรวมจะสิ้นป แตถาตัวเดียวก็ไมใชเปนภาพรวมขององคกร 
เมืองตาก 
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ประธาน ไดติดตามกันหรือเปลา มีปญหาอะไรบาง  แตถาจะประเมินเดือนกันยายนนั้นแสดงวาผิด  

ฝากใหทองถิ่นอําเภอดูเรื่องนี้ดวย  ภายในเดือนสิงหาคม ใหออกมาใหครบวามีการประเมิน 
บางหรือยัง   รอยละของ อปท.ที่มีสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินและการวางแผน 
การใชงบประมาณ  ตอนนี้ถึงไหน  จํานวน อปท. ถาไดรอยเปอรเซ็นของ อปท. ได 5 แตม  
อปท.ที่สามารถไดนําขอมูลวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนา  เขาสูระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการวางแผนและประเมินผล ไดรอยเปอรเซ็น  รอยละของ อปท.ที่ไดรับการตรวจติดตามคอรทีม 
ไดรอยเปอรเซ็นหรือเปลา เปนการติดตาม ฝากทองถ่ินอําเภอติดตามแลวรายงานผลใหผมทราบดวย  
เปนการสั่งการในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 เรื่อง  การเรงเบิกจายงบประมาณ   

ประธาน ไดแจงงบประมาณไปทองถ่ินแลว  ใหเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณแลวติดตามดวย  เพราะ 
บางแหงมีปญหาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่  เชน  อบต.ทองฟา  ที่ขอเปลี่ยนพ้ืนที่  ใหติดตามดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เรื่อง  แผนชุมชน การนําสรางความเขมแข็ง 

ประธาน ในการทําแผนชุมชน  โดยใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนตัวเชื่อมในการจัดทํา 
แผนชุมชน และรวมเปนิทยากรการจัดทําแผนชุมชนกับทาง อปท. และมีใครเปนวทิยากร 
ในการจัดทําเรื่องนี้ดวยหรือไม 

ทองถิ่น จะดําเนินการรวมกับพัฒนาชุมชน 
อําเภออุมผาง 

ประธาน ใหเทศบาล  อบต. ใหการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และจะมีการจัดตั้งคณะทํางาน 
เร่ืองทําแผนชุมชนโดยใชบุคคลกรของ สถจ.รวมในการเปนวิทยากรจัดทําแผนชุมชน ฝากทุกคนดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 เรื่อง  การสัมมนาขาราชการ สถจ.ตาก 

ประธาน ปนี้จะจัดที่ไหน  ผมไปดูแลวที ่อ. สามเงา  หรือวาจะเลือกตางจังหวัด  หรือจะไปหัวหิน  
สรุปแลว  จะจัดสัมมนา ที่  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ ในเดือนกันยายน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ือง   ติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
   เรื่อง   คณะกรรมการขอมูล สถจ.ตาก 

ประธาน ตอไปใหมีการประชุมคณะทํางานกอน  กอนที่จะมาประชุมเพ่ือใหสรุปขอมูลนํามาพูด 
ในที่ประชุม  คณะทํางานขอมูลไมมีการประชุม   คณะทํางานประชาสัมพันธ  มีผมกับ 
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คุณธีรนาฏ   สวนคณะทํางานรับเรื่องรองเรียนมีจํานวนมาก  ดังนั้นใหมีการประชุมกันกอน 
แลวจึงจะนํามาพูดที่ประชุม  เพ่ือนําขอมูลมาใหที่ประชุมรับทราบดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7   เร่ือง   การพัฒนาความรูของขาราชการ สถจ.ตาก 
ประธาน เปนเรื่องที่อยากใหทุกคนดูดวย  เรื่อง  การกําจัดเกาอี ้ ถึงจะมีกําไร   เปนการบริหารงานของ 

เอกชน  เชน  บริษัทแคนนอนอิเล็กทรอนิกส  จะมีการนําเกาอี้ออก เพื่อใหทุกคนกระตอืรือลน  
เปนการทํางานโดยไมมีเกาอี้  การทํางานโดยมีการทักทายตอนเชา จะทําใหมีการติดตอสื่อสาร 
ในหนวยงานไดดี  บรษิัทของญ่ีปุนจะเนนการทักทายตอนเชา และเนนการใชคอมพิวเตอรมาก 
จะใชคอมพิวเตอรในตอนเชาไมได  เพราะการใชคอมพิวเตอรกอนเวลา 09.00 น. ไมดี  และ 
อีกอยาง คือ การเปลี่ยนงาน  การทํางานเดิม ๆ ทําใหเกิดความเบื่อหนาย  จึงควรมีการเปลี่ยนงาน  
รวมถึงเรื่องเอกสาร ใหจัดเปนระเบียบ  และการสรางจิตวิญญาณในการทํางาน เปนการสรางบทบาท 
สรุปก็คือ  กุญแจสูความสําเร็จ  คือ  การทํางานไดหลายงาน  และการทํางานสมัยใหม  จะสอน 
ดวยวาควรมีการทํางานหลายงาน  เพื่อเปนความกาวหนาของงาน  เพราะผูบริหารจะมองดูทุกคน  
ดังนั้นทุกคนจะตองมีการสับเปลี่ยนงานกัน  และผมจะเริ่มตั้งแตตุลาคมนี้ และวิธีการยอมรับของคน 
รอบขางจะตองมีการสังเกต  แลวนํามาบอกกลาว รักษากฎ  รักษาสัญญา  ถึงแมจะทําใหองคกร 
ไดรับความเสียหายก็ตาม  สาระสําคัญคือ เรื่องนี้ตองมีการสับเปลี่ยนงานเพ่ือใหรูงานกันมากขึ้น   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวารที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ     

 เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติราชการ ป 53  
ประธาน ผมจะยึดตามขอตกลง  ยึดถือกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานและแผนการปฏิบัติงานรวมกัน  

ตัวชี้วัดตางๆ เพ่ือประเมินงาน  เพราะถาเปนไปตามกติกานี้แลวทุกคนจะไดขั้นเงนิเดือนตามที่ปฏิบัติ 
เนื่องจากวาขั้นเงินเดือนสูงสุด  ถึง 8%  ใครที่ทํางานชาตอไปนี้จะแจงเตือน  แตถากรมฯ แจงเตือน 
ถือวาไดรับการเตือนเพ่ือเปนผลในการพิจารณาขั้นเงินเดือน  กรณีหนังสือของจังหวัด ชวยติดตาม
ดวยวาอยูที่ไหนเพราะสงแลวไมคอยติดตามกัน  กรณีเรื่องดวนใหเสนอโดยเร็วภายใน 1-2 วัน  
ชาที่สุด 3 วัน  ไมเกิน 5 วัน  ทุกคร้ังที่มีการอบรมจะตองมีประเมินผลกอนและมีการประเมินผลหลัง
และวิเคราะหตามดวย  การลา  ขอใหลาลวงหนา  การขออนุมัติใหมีการลาลวงหนา  แลวจะม ี
หนังสือแจงวามีอะไรบาง  สวนเรือ่งรองเรียนใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพราะวากรมฯ 
เตือนบอยมาก  เร่ืองโบนัสใหเตรียมทําใหเรียบรอย  การขออนุมัติขยายเวลา  ขอใหเรงรัดเร็วกวานี้ 
การทํางานตามกฎกติกาใหมนี้  จะเนนย้ําเร่ืองความสําเร็จของงาน  อยาใหถูกเตือน เพราะฉะนั้น 
ตอไปนี้ผมจะทําหนังสือตักเตือน  ถายังชาอีกจะมีการต้ังคณะกรรมการสอบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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เรื่อง  บานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน  84 พรรษา ปงบประมาณ 2552 

ประธาน         ให อปท. ทุกแหง  ต้ังงบประมาณดวย  เรื่องเครื่องเปาตรวจแอลกอฮอลล  เรื่องปายเหล็ก   
เร่ืองแผนชุมชน  ใหเนนยํ้าแนะนําให อปท. ต้ังงบประมาณในขอบัญญัติดวย เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติของหนวยงานอื่น  แตเปนภารกิจของเราดวย  ซื้อแลวใหคนอื่นยืมใชดีกวา 
ไปต้ังงบฯ อุดหนุน  จะไมเนนการอุดหนนุ  มีใครสอบถามเรื่องอะไรอีกหรือไม   เร่ืองกีฬา  
ใหต้ังงบประมาณ   เร่ืองการอบรม อปท.ดวย 

คุณสุพจน เร่ืองการประเมินผลงานใหทุกคนไปดูที่เว็บไซดของ กพ. วามีรายละเอียดอะไรบาง  
กลุมงานบริหารฯ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน เร่ืองนี้จะนําไปตกลงกันอีกคร้ังหนึ่งและทําบันทึกขอตกลงรวมกันดวย   อยากใหขาราชการทุกคน 
ดูตัวอยางปฏิทินการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วิเคราะหและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตุลาคม ติดตามการบันทึกขอมูลการดําเนินงาน  พฤศจิกายน  กุมภาพันธ  ติดตามการบันทึกขอมูล
วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  ของ อปท.  มีนาคม – เมษายน  ติดตามบันทึกขอมูลขอบัญญัติ เทศบญัญัติ
ใหครบทุก อปท. พฤษภาคม – มิถุนายน  ตรวจสอบวาทุก อปท. มีการบันทึกขอมูลเรียบรอยหรือไม 
สวนของพวกเราจะมีการทํางานในลักษณะแบบนี้ และขอใหทุกคนปฏิบัติตามแบบนี้  สวนเร่ือง 
โอที  สําหรับปนี้คงไมมีโอท ี เนื่องจากวาการทําโอทีตองคํานึงถึงความจําเปนมากนอยเพียงใด  
มีความคุมคาในการทําหรือไม   ขอเพ่ิมเติมเรื่องการใชรถยนตราชการ  สําหรับใครที่มีความจําเปน 
ในการเดินทางราชการใหนํารถไปใชได  แตใชแลวใหรับผิดชอบ  ถาใครเอาไปใชก็ชวยกันรักษาดวย 
เวนแตถาพังมากจะใหรับผิดชอบ  มีใครจะถามอะไรบาง  

คุณกาญจนา เร่ืองการเบิกเบี้ยเลี้ยง  ผูใดไปราชการ  ใหเขียนสงเพ่ือเบิกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552  
กลุมงานการเงินฯ 

ทองถิ่น  กรณีการปฏิบัติหนาที่แทนนายก ของ อบต. โมโกร  การบรรจุครูของโรงเรียนแมกลองใหญ 
อ.อุมผาง จะไดหรือไม 

ประธาน ไดเปนกรณีพิเศษเพราะมีความจําเปน  และมีการขอใชบัญชีใชไหม 

ทองถิ่น  มีการบรรจุแลว  จํานวน 2 คน  อีก 2 คน  เขาที่ประชุม ก.อบต. ทั้งหมดมีจํานวน  4 คน  
อ.อุมผาง 

ประธาน ผูใครจะพูดตอหรือไม  วันนี้มีใครขาดประชุมบาง  

คุณพรทิพย มีผูขาดประชุม จํานวน 10 คน 
กลุมงานบริหารฯ   
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน ขอใหเลขาฯ เรงรัดจัดทําขอสั่งการของผม  แลวแจงเวียนขาราชการทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
สวนการทํารายงานการประชุมก็ขอใหอยาชาเชนเคย  มีใครจะเสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรือไม   
ถาไมมีผูเสนอ  ขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา   12.45 น. 

 
         ลงชื่อ         นางพรทิพย   ดวดรักษ        ผูจดรายงานการประชุม 

                  (นางพรทิพย   ดวดรักษ) 
                เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญงาน 
      

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


